

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ช่วงเวลา
(ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)



ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

คำนำ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ช่วงเวลา (ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อเสนอผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าควรมีการ แก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมแนวทางพัฒนาในส่วนใดบ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่อย่างไร และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง หวังว่า รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ช่วงเวลา (ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติโดยรวมต่อไป

.....

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑ - ๕
ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง	๖ - ๗
ส่วนที่ ๓ การติดตามข้อมูลในแบบรายงาน	๘ - ๑๔
ส่วนที่ ๔ สรุปรายงานผลและเสนอความเห็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๑๕ - ๑๗

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็น อย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยทอง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ต้องให้บริการแก่ประชาชนในเขตตำบล จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบังคับถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม ประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง โดยการพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดมีทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

๒.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

๒.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๓.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
- ๓.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
- ๓.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
- ๓.๔ เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๔.๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙) ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ ได้กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง โดยให้มีการประชุมกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง และใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) ขึ้น และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตตำบลห้วยทองโดยทั่วกันตามลำดับต่อไป

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็น อย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลภูเวียง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย โดยขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัดวางเป็นแผนผังขั้นตอนได้ ดังนี้

๔.๒ แนวทางในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ข้อมูลค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๕ ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

๕.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙)

ข้อ ๒๘ ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ข้อ ๒๙ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๕.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ ได้แก่

- ๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
- ๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ
- ๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม เป็นการวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ
- ๔ ข้อเสนอแนะ

การกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ทำเนิการแล้วเสร็จและสรุปเป็นหัวระยะเวลาหกเดือน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ ปีละ ๒ ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

ระยะ ๖ เดือน

ครั้งที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑

ครั้งที่ ๒ เดือน เมษายน – กันยายน ๒๕๖๑

๒) เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล มีดังนี้

- ๑.แบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๒.แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

๖. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

๑. นายทองสูงน โทพันธ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
๒. นางจรัส แยมศรี รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ
๓. นายโลชาญ หารจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ
๔. นายไพวัลย์ ชาวประสงค์ ผู้แทนประชาคม กรรมการ
๕. นางทองม้วน ประเสริฐสุข ผู้แทนประชาคม กรรมการ
๖. นางละเอียด นรมาศย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
๗. นายณัฐพงษ์ ชำนาญ ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ต.ห้วยทอง กรรมการ
๘. นายอำนาจ หมื่นทุม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๙. นางทองสุข สร้อยพุก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๐. นางศุภานัน ภูมิคอนสาร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ
๑๑. นายอาจณรงค์ แสนใส ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
๑๒. นายจิรวัดน์ แพงตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

วิสัยทัศน์ (Vision)

“พัฒนาก้าวไกล ใส่ใจบริการ ประสานชุมชน ประชาคมความคิด
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ (Mission)

๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขปโภคสาธารณสุขการให้ได้มาตรฐาน
๒. สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓. ส่งเสริมการกีฬา การบริการสาธารณสุข บริการสังคม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และร่วมสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีให้คงอยู่ต่อไป
๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ควบคู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
๕. สร้างความเข้มแข็งในชุมชน เพิ่มทักษะในวิชาชีพ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

จุดมุ่งหมายการพัฒนา

๑. ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ร่องระบายน้ำ ระบบน้ำอุปโภคบริโภค และไฟฟ้าให้ได้มาตรฐาน
๒. ประชาชนมีความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓. ประชาชนได้รับการศึกษา การบริการสาธารณสุข บริการสังคม และการออกกำลังกายอย่างทั่วถึง
๔. สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและค่านิยมที่ดีงามให้คงอยู่
๕. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและป่าชุมชนให้ยั่งยืน
๖. ปรับปรุงทรัพยากรในพื้นที่พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
๗. บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๘. ประชาชนมีอาชีพรายได้พอเพียงเหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิต ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๙. ปรับปรุงพัฒนาสินค้าทางการเกษตรให้มีคุณภาพ
๑๐. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- พัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
- ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
- พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างทั่วถึงและเป็นระบบ
- พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

- พัฒนา ส่งเสริม และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
- ส่งเสริม สนับสนุนให้มินิสัยรักกีฬาและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
- พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข ด้านสังคมให้มีคุณภาพ ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
- อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและค่านิยมที่ดีงามสู่คนรุ่นต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- บริหารจัดการ อนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและยั่งยืนควบคู่ การท่องเที่ยว
- พัฒนา พื้นฟู แหล่งน้ำ แหล่งน้ำใต้ดิน และการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และมี ประสิทธิภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูล

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมอาชีพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- พัฒนาส่งเสริมอาชีพและการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล

- ส่งเสริมการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมให้แก่ภาคประชาชน
- ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการ ปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพิ่มขึ้นและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ ๓

การติดตามข้อมูลในแบบรายงาน

แบบที่ ๑ การกำกับกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย จะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ประเด็นการประเมิน	มีการ ดำเนินงาน	ไม่มีการ ดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

๒. รายงานผลการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑		ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒		ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓		ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๑	๗๘๒,๐๐๐	๑๑	๗๘๒,๐๐๐	๑๑	๗๘๒,๐๐๐	๑๑	๗๘๒,๐๐๐	๔๔	๓,๑๒๘,๐๐๐
๒. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณสุขโรค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน	๕๑	๑๐,๓๘๐,๐๐๐	๕๓	๑๑,๐๘๐,๐๐๐	๕๐	๙,๘๘๐,๐๐๐	๕๐	๙,๘๘๐,๐๐๐	๒๐๔	๔๑,๒๒๐,๐๐๐
๓. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๒๘	๘,๒๓๐,๐๐๐	๒๙	๘,๒๘๐,๐๐๐	๒๘	๘,๒๓๐,๐๐๐	๒๗	๘,๒๓๐,๐๐๐	๑๑๓	๓๒,๙๗๐,๐๐๐
๔. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	๑๕	๓,๗๘๕,๐๐๐	๑๕	๑,๒๘๕,๐๐๐	๑๔	๗๘๕,๐๐๐	๑๔	๗๘๕,๐๐๐	๕๘	๖,๖๔๐,๐๐๐
๕. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมอาชีพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๕	๗๐๐,๐๐๐	๑๕	๗๐๐,๐๐๐	๑๕	๗๐๐,๐๐๐	๑๕	๗๐๐,๐๐๐	๖๐	๒,๘๐๐,๐๐๐
๖. การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล	๑๕	๑,๒๕๕,๐๐๐	๑๓	๗๓๕,๐๐๐	๑๓	๗๓๕,๐๐๐	๑๓	๗๓๕,๐๐๐	๕๔	๓,๔๖๐,๐๐๐
รวม	๑๓๕	๒๕,๑๓๒,๐๐๐	๑๓๖	๒๒,๘๖๒,๐๐๐	๑๓๑	๒๑,๑๑๒,๐๐๐	๑๓๑	๒๑,๑๑๒,๐๐๐	๕๓๓	๙๐,๒๑๘,๐๐๐

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง แบบติดตาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยมีดำเนินการเริ่มตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
๒. รายงานผลการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑

จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ช่วงเวลา (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครึ่งปีแรก)	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑. โครงการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ	๒๒,๓๘๐
	๒. ค่าจ้างเหมาอาสาสมัคร อปพร. ปฏิบัติงานกู้ชีพ	๑๗๐,๘๐๐
	๓. อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น	๒๐,๐๐๐
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑	๓ โครงการ	๒๑๓,๑๘๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุขภาค สาธารณูปการให้ ได้มาตรฐาน	รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครึ่งปีแรก)	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	๑. โครงการซ่อมแซมถนนสู่แหล่งการเกษตร หมู่ที่ ๑,๒,๓	๒๔๐,๐๐๐
	๒. โครงการซ่อมแซมถนนสู่แหล่งการเกษตร หมู่ที่ ๔,๕,๖,๘	๒๔๓,๒๐๐
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒	๒ โครงการ	๔๘๓,๒๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ	รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครึ่งปีแรก)	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
	๑. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๙,๗๕๕
	๒. โครงการอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ขอนแก่น เขต ๕ ภายในเขต ตำบลหัวทอง	๔๗,๘๒๗.๑๒
	๓. โครงการอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาตำบลหัวทอง	๑๔,๗๙๔
	๔. โครงการอบรมและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทอง	๒๙,๓๕๐
	๕. โครงการสนับสนุนศูนย์กระจายวัคซีนและแจ้งรับการเกิดโรคระบาดในสัตว์ ภายในตำบลหัวทอง	๒๑,๕๕๐
	๖. โครงการจ้างเหมาบริการรถรับ – ส่ง เด็กด้อยโอกาสของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทอง (วัดศิลา)	๖๔,๐๐๐
	๗. โครงการจัดขบวนแห่บวงสรวงหลักเมืองภูเวียง และเทศกาลของดีเมืองภูเวียง	๒๒,๘๔๐
	๘. เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๖๔๑,๖๐๐
	๙. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒,๗๖๖,๗๐๐
	๑๐. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๒๗,๐๐๐
	๑๑. โครงการสมทบกองทุนประกันสังคม	๖๗,๐๖๖
	๑๒. โครงการสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๑๕๗,๙๐๐
	๑๓. โครงการสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๘๖,๕๐๐
	๑๔. อุดหนุนตามโครงการการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล	๒๐,๐๐๐
	๑๕. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ขอนแก่น เขต ๕ ภายในตำบล หัวทอง	๕๕๔,๐๐๐
	๑๖. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลา	๑๗๒,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่ มีคุณภาพ	รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครึ่งปีแรก)	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
	๑๗. ค่าอุดหนุนกิจกรรมของโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต ๕ โรงเรียนบ้านห้วยทอง หมู่ที่ ๑ โครงการค่ายพุทธบุตร	๔๐,๐๐๐
	๑๘. ค่าอุดหนุนกิจกรรมของโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต ๕ โรงเรียนบ้านพระบาท หมู่ที่ ๒ โครงการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี	๔๐,๐๐๐
	๑๙. ค่าอุดหนุนกิจกรรมของโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต ๕ โรงเรียนบ้านห้วยบง หมู่ที่ ๓ โครงการต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐
	๒๐. ค่าอุดหนุนกิจกรรมของโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต ๕ โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์ วิทยา หมู่ที่ ๕ โครงการค่ายบูรณาการในรูปแบบ STEM Education	๔๐,๐๐๐
	๒๑. อุดหนุนโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	๒๐,๐๐๐
	๒๒. โครงการอุดหนุนการจัดงานไชนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น	๑๐,๐๐๐
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓	๒๒ โครงการ	๔,๙๐๒,๘๘๒.๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน	รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครึ่งปีแรก)	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
	๑. โครงการ อบต.หัว้าทอง มีวินัย ใส่ใจความสะอาด	๒,๓๐๐
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔	๑ โครงการ	๒,๓๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริม อาชีพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครึ่งปีแรก)	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
	๑. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านพระบาท	๑๐๓,๐๐๐
	๒. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยบง	๑๐๓,๐๐๐
	๓. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโคกกลาง	๑๑๐,๐๐๐
	๔. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองผักแว่น	๔๘,๖๐๓.๔๐
	๕. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโป่งสังข์	๕๖,๐๐๐
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕	๕ โครงการ	๔๒๐,๖๐๓.๔๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครึ่งปีแรก)	
	งบประมาณ	งบประมาณ
	๑. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๘๑๐
	๒. ค่าเช่าบ้าน และค่าผ่อนชำระเงินกู้เช่าซื้อ บ้านพักอาศัย	๓๔,๖๐๐
	๓. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๑๔,๖๒๐
	๔. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	๓๔,๙๐๐
	๕. ค่าจ้างเหมาและบริการ สำนักปลัด การศึกษา ฯ และกองช่าง	๑๙๒,๕๐๐
	๖. ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก	๒๓,๖๐๘
	๗. ค่าใช้จ่ายในการออกให้บริการประชาชน อบต. เคลื่อนที่	๕,๒๐๐
	๘. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	๗๗,๖๙๖.๘๐
	๙. ค่าวัสดุต่างๆ	๒๘๒,๘๗๘.๕๕
	๑๐. ค่าครุภัณฑ์ต่างๆ	๙๔,๕๐๐
	๑๑. ค่าไฟฟ้า	๘๑,๗๗๓.๕๐
	๑๒. ค่าบริการทาง ด้านโทรคมนาคม	๖๒,๗๑๕.๘๐
	๑๓. โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ภายในตำบลหัวทอง	๑๒,๐๘๐
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒	๑๓ โครงการ	๙๑๗,๘๘๒.๖๕
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๒	๔๖ โครงการ	๖,๙๔๐,๐๔๘.๑๗

ส่วนที่ ๔

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑. ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ช่วงเวลา (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง สามารถสรุปได้ ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๑ ช่วงเวลา (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๒๑๓,๑๘๐	๑๐๐	-	-	๒๑๓,๑๘๐	๑๐๐
๒. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุขโรค สาธารณูปการให้ได้ มาตรฐาน	๔๘๓,๒๐๐	๑๐๐	-	-	๔๘๓,๒๐๐	๑๐๐
๓. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มี คุณภาพ	๔,๙๐๒,๘๘๒.๑๒	๑๐๐	-	-	๔,๙๐๒,๘๘๒.๑๒	๑๐๐
๔. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	๒,๓๐๐	๑๐๐	-	-	๒,๓๐๐	๑๐๐
๕. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริม อาชีพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	-	-	๔๒๐,๖๐๓.๔๐	๑๐๐	๔๒๐,๖๐๓.๔๐	๑๐๐
๖. การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้ หลักธรรมาภิบาล	๙๑๗,๘๘๒.๖๕	๑๐๐	-	-	๙๑๗,๘๘๒.๖๕	๑๐๐
รวม	๖,๙๔๐,๐๔๘.๑๗	๑๐๐	-	-	๖,๙๔๐,๐๔๘.๑๗	๑๐๐

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ช่วงเวลา (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑) และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติในปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์		จำนวนโครงการ		
		จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	คิดเป็นร้อยละ
๑	การพัฒนาเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๑	๓	๒๗.๒๗
๒	การพัฒนาาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน	๕๑	๒	๓.๙๒
๓	การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๒๘	๒๒	๗๘.๕๗
๔	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	๑๕	๑	๖.๖๗
๕	การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมอาชีพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๕	๕	๓๓.๓๓
๖	การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล	๑๕	๑๓	๘๖.๖๗
รวม		๑๓๕	๔๖	๓๔.๐๗

สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ช่วงเวลา

(ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

ในเชิงคุณภาพ

การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในชุมชนถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ได้ดำเนินโครงการต่างๆตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมใน ๖ ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหาและสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จนทำให้โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ช่วงเวลา (ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ จ้างเหมาการปฏิบัติงานของกู้ชีพ การอุดหนุนแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆช่วงเวลา (ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน เช่น การซ่อมแซมถนน เป็นต้น

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆช่วงเวลา (ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ เช่น การส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เด็กในตำบล การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนในพื้นที่ การอุดหนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม ส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก และการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดในสัตว์โดยบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยทอง เป็นต้น

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ได้ตั้งงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมช่วงเวลา (ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โครงการ อบต.ห้วยทอง มีวินัยใส่ใจความสะอาด เป็นต้น

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมอาชีพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆช่วงเวลา (ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมอาชีพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เป็นต้น

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆช่วงเวลา (ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล เช่น การประชาคมเพื่อเพิ่มเติมและปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใช้ในสำนักงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น

